



ฉบับที่ 19/2558 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2558



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2558 และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย

1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย พ.ศ.2558
2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย พ.ศ.2558 และ
3. หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. 2558

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://ird.stou.ac.th/> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย โทร. 0 2504 7588 - 89



สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” โดย อาจารย์เพชร สันชะวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสามศร อาคารเอนกนิทัศน์ หรือสามารถรับชมผ่าน webcasting แบบออนไลน์ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอินทรี นาคันตร์ โทร.7589 ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำ “วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม” (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการและข้อค้นพบจากการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล โดยกำหนดให้มีการเปิดรับบทความวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ <http://www.e-jodil.stou.ac.th> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุรเดช อธิคม โทร. 7589-8





โรคอ้วนกับการลงทุนทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด และการแทรกแซงของภาครัฐ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุทใส

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การวิจัยครั้งนี้ ได้พัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เพื่อหาการลงทุนด้านสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและการเป็นโรคอ้วน โดยใช้วิธี Discrete Time Optimization รวมทั้งยังใช้ A State Preference Model เพื่อพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมขึ้นมา และใช้ Random Effect Model และ Logit Model เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนมากขึ้น โดยจัดอยู่ในกลุ่ม Pre-obese ผลจากการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เพื่อวิเคราะห์โรคอ้วนพบว่า ระดับที่เหมาะสมที่สุดของการลงทุนด้านสุขภาพเพื่อลดความน่าจะเป็นที่ เกิดการเจ็บป่วยในอนาคตก็คือ เงื่อนไขที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้าที่มีแคลอรีสูงในช่วงเวลาที่ 1 อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้าที่มีแคลอรีต่ำในช่วงเวลาที่ 1 อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้าอื่นๆในช่วงเวลาที่ 1 อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่ 1 และอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของน้ำหนักในช่วงเวลาที่ 1 มีค่าเท่ากับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่คาดการณ์ไว้จากการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพในช่วงเวลาที่ 2

ในส่วนของผู้บริโภคพบว่า ยังพอใจที่จะป้องกันโอกาสที่เกิดโรคอ้วนมากกว่าการลดการบริโภคโดยวิธีซื้อประกันสุขภาพในตลาด นอกจากนี้ภาครัฐควรเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้สูงและสุขภาพแข็งแรง และอุดหนุนเงินงบประมาณแก่ผู้ที่มีฐานะยากจน ซึ่งเป็นจุดการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม สำหรับสิ่งสำคัญในการประมาณค่าตามแบบจำลอง Random Effect model พบว่า รายได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีมวลกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นคือยิ่งคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น โอกาสการเกิดภาวะโรคอ้วนยังมีมากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ทำให้ดัชนีมวลกายลดลง ส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Logistic Regression Model พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับโอกาสการเกิดโรคอ้วนของคนกรุงเทพมหานครในทิศทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่าเพศชายมีโอกาสเกิดภาวะโรคอ้วนมากกว่าเพศหญิง แต่อายุกลับส่งผลกระทบต่อโอกาสการเกิดโรคอ้วนในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในทางตรงกันข้ามการออกกำลังกายและการใช้จ่ายเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยส่งผลกระทบบใน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ <http://www.udu.ac.th/sme/ubrc/> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2954 7300 ต่อ 633, 528



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญร่วมเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเล่าประสบการณ์การทำวิจัยดีเด่น” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสังจาเกตต์ 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ DPU Talent Program ของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ e-mail : Research@dpu.ac.th หรือ โทร. 0 2954 7300 ต่อ 413, 528, 633



สมาคมนักวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “NEW PERSPECTIVES IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICE” ณ International University Ho Chi Minh City, Vietnam ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการวิจัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับภูมิภาค ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2579 0787, 0 2942 7522



สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คพอท) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 เรื่อง สร้างพลังปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย (Enhancing Students' Intelligences in Higher Education) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชัน ฮอลล์ เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นเวทีสำหรับแสดงบทความ แลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpod.org หรือ โทร. 08 3547 8450



มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 “งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 7/The 7¹⁴ ASEAN+C+I on Business Management Research” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็นของการศึกษาด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทาง e-mail : phairint@buu.ac.th, manee.yup@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3839 4900 ต่อ 123



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำ **วารสารพื้นถิ่นโขง ซี มูล** เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Study) ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ซี มูล ในประเด็นประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศิลปกรรมชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม โดยกำหนดจัดพิมพ์ ราย 6 เดือน (ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ทาง E-mail : ntbocic@gmail.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณทิพย์ อุลบล ทิพเลิศ โทร. 08 1806 1718 หรือ 0 4221 1040 ต่อ 1999



มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อ **วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี** ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ซึ่งรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5) ภาษาศาสตร์ 6) ศีกษาศาสตร์ 7) นิเทศศาสตร์ 8) นิติศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน และฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ <http://e-journal.rpu.ac.th> และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2432 6101—5 ต่อ 1220



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำ **วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย** เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ ในการนี้ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://research.lnu.ac.th/> และส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคาร 20 ถนนเลย—เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 หรือ e-mail : research_lru@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4283



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

